

บาท/ดอลลาร์ภาคบ่ายอ่อนค่าตามแรงขายสกุลเงิน-หุ้นภูมิภาค, ยังแกว่งตัวแคบ

*บาท/ดอลลาร์ภาคบ่าย อ่อนค่าตามแรงขายสกุลเงินและตลาดหุ้นในภูมิภาค แต่ทิศทางโดยรวมยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบ เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่

*นายสูง ทราณ รองกรรมการผู้จัดการ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (ไอโอเอฟ) เตือนว่า การบรรลุข้อตกลงเรื่องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่กรีซ หากยิ่งใช้เวลานานขึ้นเท่าไร ความเสียหายต่อเศรษฐกิจกรีซก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น โดยถ้ากรีซผิดนัดชำระหนี้ และจำเป็นต้องออกจากยูโร ก็มีความเสี่ยง ที่ปัญหาอาจจะลุกลามไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆ

*กรีซจำเป็นต้องชำระหนี้ตัวเงินคลัง มูลค่า 5 พันล้านยูโร ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 พ.ย. เนื่องจากสหภาพยุโรป(อียู) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือวงวดใหม่

*ขณะที่กระทรวงการคลังของกรีซ ระบุว่า จะขายตัวเงินคลังชุดใหม่ในวันนี้ เพื่อนำเงินได้ไปชำระหนี้ สำหรับการไถ่ถอนในวันศุกร์

*พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านของญี่ปุ่น เห็นพ้องที่จะผ่านร่างกฎหมายลดยอดขาดดุลในรัฐสภาอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ญี่ปุ่นเสี่ยงต่อการประสบกับภาวะ **fiscal cliff** แบบสหรัฐ ขณะที่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น กำลังพิจารณาจัดการเลือกตั้งอย่างรวดเร็วที่สุดในเดือนหน้า

*ธนาคารกลางจีน กำหนดค่ากลางของหยวนที่ระดับ 6.2891 เทียบดอลลาร์ในวันนี้ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 6.2920 เมื่อวานนี้ ซึ่งถือเป็นค่ากลางที่สูงสุด นับตั้งแต่เดือนพ.ค.

*16.51 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.67/70 จาก 30.66/70 ช่วงเช้า
ขณะที่ในตลาด offshore อยู่ที่ 30.67/70 จาก 30.66/68 ช่วงเช้า

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.26/29 จาก 79.42/45 ช่วงเช้า

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2680/81 จาก 1.2681/85 ช่วงเช้า

"ดอลลาร์/บาท วันนี้แกว่งขึ้นมา(ดอลลาร์แข็งค่า) คงจะตามทิศทางตลาดหุ้นบ้านเรา แล้วก็ regional ที่โดนขายในวันนี้ แต่กรอบในการ move ก็ไม่ได้กว้างมาก วอลุ่มคงไม่ได้คึกคักมากช่วงนี้" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้อยู่ในทิศทางอ่อนค่า ตามทิศทางสกุลเงินและตลาดหุ้นในภูมิภาค ที่มีแรงขายออกมาในวันนี้ แต่ภาพรวมยังคงแกว่งในกรอบ เนื่องจากขาดปัจจัยที่สนับสนุนเข้ามาในตลาด

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้